

HỌC SINH ĐỖ TIẾN THĂNG

TÁM GƯƠNG TIÊU BIỂU CHI ĐỘI 7A5

Mỗi ngày đến trường, các con học sinh đều có cơ hội để trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ, không chỉ thu nhận thêm kiến thức mà còn là khoảng thời gian đáng quý để hiểu và yêu quý hơn những người bạn quanh mình. Lớp 7A5 mỗi con học sinh đều có một tính cách khác nhau: có bạn thì hoạt bát, hiếu động; có bạn lại nhút nhát; có bạn tài năng và cũng có bạn thật đáng mến!

Là một lớp trưởng, một người bạn học thẳng tính, ngay lần đầu gặp Tiến Thăng, đó là một cậu học trò đáng người nhỏ nhắn, hòa đồng, cởi mở, tích cực hỗ trợ thầy cô, giúp đỡ bạn bè trong khả năng có thể. Không chỉ vậy, Tiến Thăng còn rất có tinh thần trách nhiệm với những công việc được giao. Con có thể dùng hàng giờ để tìm kiếm thông tin và tư liệu về vấn đề nhất định, hỏi hàng trăm câu hỏi trên trời dưới biển chỉ để thoả mãn niềm đam mê với sách và những kiến thức con muốn tìm tòi, khám phá. Đam mê sách là vậy nhưng không vì thế mà Tiến Thăng ít tham gia các hoạt động phong trào của lớp của trường. Ngược lại, con lại là người cực kì năng động. Bất kể kì cuộc nào của lớp bạn cũng tham gia đầy nhiệt tình. Môn học con yêu thích nhất là Toán và Tiếng Anh.



Không chỉ xuất sắc trong những công việc trường lớp, Thăng còn là một học sinh với thành tích học tập rất tốt. Con học rất đều tất cả các môn, với điểm tổng kết trung bình các môn ở Học kì I là 9.5, Thăng đạt danh hiệu Xuất sắc lớp 6 năm học 2023 – 2024 (với 7/8 môn văn hoá đạt từ 9.0 trong, chỉ riêng môn Ngữ văn đạt điểm 8.6).

Con luôn xác định rõ mục tiêu đặt ra cho mỗi năm học và tìm ra phương pháp học tập hiệu quả. Giờ học nào cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài.

Trong các tiết học trên lớp, con đều hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Con luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu con hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình.



Thăng đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Hi vọng con sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người tin yêu, quý mến, luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và biến ước mơ của mình thành sự thật!